

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจหลักที่สำคัญประการหนึ่งคือการจัดทำรายได้ประชาชาติของประเทศไทยและเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นประจำ ทั้งรายปีและรายไตรมาส โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ ทันสมัยตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนปีฐานรายได้ประชาชาติที่แท้จริง ซึ่งปัจจุบันได้นำวิธีการที่แนะนำไว้ในระบบบัญชีประชาชาติสากล ที่เรียกว่า Chain Volume Measures (CVM) หรือแบบปริมาณลูกโซ่ มาใช้สำหรับอนุกรมรายได้ประชาชาติปี พ.ศ. 2533-2553 และปีต่อ ๆ ไป โดยได้มีการศึกษา พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีการประชุมสัมมนาเป็นระยะ เพื่อเผยแพร่แนวคิดและผลการศึกษาทั้งในเชิงทฤษฎีและการทดสอบเชิงประจักษ์จากข้อมูลจริง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสาธารณะ ขณะนี้ รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ซึ่งได้ปรับปรุงย้อนหลังถึงปี พ.ศ. 2533 จนถึงปี พ.ศ. 2553 หรือ “รายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2533-2553” ได้ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 3 ด้านเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ฉบับนี้ นอกจากการปรับปรุงวิธีการจัดทำมูลค่าที่แท้จริงดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังได้มีการปรับปรุงมูลค่า ณ ราคาประจำปี ด้วย โดยปรับปรุงเพิ่มเติมกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญและกิจกรรมใหม่ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ปรับปรุงค่าอ้างอิงหรือค่าฐานตามผลการสำรวจและการสำมะโนที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงตามกรอบแนวคิดของระบบบัญชีประชาชาติสากลล่าสุด ดังปรากฏรายละเอียดในข้อชี้แจงและการปรับปรุงรายได้ประชาชาติในเอกสารฉบับนี้ เป็นผลให้รายได้ประชาชาติของประเทศไทย ณ ราคาประจำปี ระหว่างปี พ.ศ. 2533-2553 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.7 ต่อปี

เอกสารฉบับนี้ นับเป็นฉบับแรกของการนำเสนอรายได้ประชาชาติของประเทศไทย แบบปริมาณลูกโซ่ ครอบคลุมผลการปรับปรุงและจัดทำทั้งมูลค่า ณ ราคาประจำปีและมูลค่าที่แท้จริง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2553 พร้อมทั้งการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2553 ข้อชี้แจง รายละเอียดการปรับปรุง และคำอธิบายศัพท์ที่สำคัญ ตลอดจนตารางสถิติรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลล่าสุด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอขอบคุณบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดทำรายได้ประชาชาติของประเทศไทยเพื่อให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กุมภาพันธ์ 2555